

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสندวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสندวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างอินทร์	
๗	ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	เอกชัย ท้าวหน่อ	
๘	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๙	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๑๐	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๑๑	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๒	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๓	นายวิฑูร วรณัฐสิริภาพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรณัฐสิริภาพ	
๑๔	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๕	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๖	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๗	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๘	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๙	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๒๐	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๒๑	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๒	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจิ้ง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจิ้ง	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๓	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต. เมืองจิ้ง	ม้าย สงคราม	
๔	นายขวัญประชา วังสนิท	เลขานุการนายกอบตเมืองจิ้ง	ขวัญประชา วังสนิท	
๕	นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน	รองปลัดอบตฯ	ธิดารัตน์ เบ้าเงิน	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองจิ้ง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ เลขานุการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ้ง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

เรื่องแรกที่ยากจะแจ้งคือ ในช่วงสงกรานต์นี้ ได้มีระเบียบกฎหมายใหม่ที่เคร่งครัดขึ้น สำหรับ
คนที่เมาแล้วขับ ในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ขอให้ระมัดระวัง ถ้ามีการทำผิดกฎจราจร จะยึดรถไม่
ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์ จนกว่าจะถึงวันที่ ๑๗ ถึงจะคืนให้ สำหรับบุคคลที่มีใบขับขี่แล้วไปทำผิดกฎ
จราจรจะยึดใบขับขี่แล้วให้ไปสอบใหม่ ซึ่งจะเป็นการรณรงค์เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด อีกเรื่องเป็นเรื่อง
ของเขตจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์จะเริ่มตั้งแต่ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่สี่แยกพันต้นล่องไป นับแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม
เป็นต้นไป หากทำผิดกฎจราจรก็จะถูกจับ ถ้ามีใบขับขี่จะยึดไปแล้วให้ไปสอบใหม่ จะเป็นถนนสายแรกของ
เมืองน่านที่จะดำเนินการ เรื่องที่สาม อยากจะขอเชิญชวนทางสมาชิกสภาฯ เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงปีใหม่มี
งานบุญงานตานหลายหมู่บ้าน ในฐานะที่ทุกท่านถือเป็นบุคคลสาธารณะก็ขอได้เข้าร่วมงานต่าง ๆ ใน แต่ละหมู่บ้าน
เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ้งของเรา

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๕๘

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มี

สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบุญนะ ตามล ประธานสภา

เนื่องจากมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๘๙๓.๓ /ว ๔๗๐ ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจตามนัยข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด, รายละเอียดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด และแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครับ ก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งอำเภออุ้มผางได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ่ง ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว ๑๙๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้แจ้งแนวทาง ดังนี้

เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
 ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
 ๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
 ๔. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
 ๕. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ
 ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ
 ๗. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี)
 ๘. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา ฯ กรรมการและเลขานุการ
- ๒) ให้คณะกรรมการการศึกษา ฯ ตามข้อ ๑ (๓) ถึง (๘) ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็น
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
- ๓) ให้จำนวนกรรมการตามข้อ ๑ (๑) (๒) (๕) (๖) และ (๗) รวมกันต้องมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด
- ๔) ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

๕) ให้คณะกรรมการการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับในส่วนของสภาฯ เราต้องมาพิจารณาเลือกคณะกรรมการฯตามข้อ (๖) ซึ่งในส่วนข้อ (๕) หมายถึงประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของตำบลเมืองจั่ง ขณะนี้มี ๒ ศูนย์ คือศูนย์ละคน ในข้อ ๑ (๖) ก็น่าจะมี ๒ คน (ศูนย์ละคน) ไม่ทราบว่าจะมีท่านใดสอบถามในช่วงนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการ ขอเชิญครับ

นายทัตธร หาดพรม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ ขอเสนอ

นางบุญทุม สุขใจ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐

ผู้รับรอง นางจำเนียร ม้าแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑

นางละเอียด เตชะเสนา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘

นางประกอบ ไชยชนะ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ ขอเสนอ

นางระเบียบ กระรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

ผู้รับรอง นางธัญญารัตน์ ปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔

นายพิทยา วิชัยยา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่่อื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะถือว่า ทั้งสองท่านที่ได้รับการเสนอ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง และผมขอมติในที่ประชุมด้วยครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ พิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจั่ง

ก่อนอื่นของอนุญาตแจ้งการประสานงานที่เป็นข่าวดี กรณีได้ประสานงานกับทางกรมการปกครองและนายอำเภอ ว่าได้รับแจ้งว่า อบต.เมืองจั่งได้รับการอนุมัติ จำนวน ๔ เส้นทาง โครงการแรกบ้านหมู่ที่ ๑ ,๓ ,๑๐ บ้านหมู่ที่ ๔ ได้ ๒ กิโลเมตร บ้านหมู่ที่ ๑,๓ ๑๐ ได้บ้านละ ๑.๕ กิโลเมตร เราได้ทำข้อมูลไปให้ทางส่วนกลางพิจารณา มี ๒ ตำบลที่ได้รับโอกาสคือ ฝ่ายแก้วกับเมืองจั่ง ได้คนละ ๔ เส้นทาง รายละเอียดตามที่ช่างได้ไปประสาน เรื่องที่สอง ผมได้ดำเนินการในช่วงประสานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ตอนนี้ทำไปแล้วที่บ้านหมู่ ๑ กับ หมู่ ๗ ส่วนบ้านหมู่ ๓ ประสงค์ที่อยากจะขอทำเหมือนวิธีการของบ้านหมู่ ๗ และหมู่ ๑ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาตรงไหน ที่แรกจะเอาของบุญรอดแต่ไม่ภายหลังที่มบริหารของบ้านขอเปลี่ยนเป็นแม่น้ำ ก็ขอให้ชัดเจน ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงประสานงานอยู่ เป้าหมายถ้าสามารถทำได้จะสามารถมาช่วยบ้านหมู่ ๖ กับ หมู่ ๑๑ สำหรับเรื่องที่ยอยากจะหารือ หรือระดมความคิดเห็นให้มากที่สุดว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง ในเรื่องของการ

จ่ายขาดเงินสะสม เบื้องต้นในการประชุมสภาในสมัยที่แล้ว ได้เอ่ยถึงว่ามีเงินสะสมอยู่แต่จะหาทางออกมาใช้ได้ยากเนื่องจากระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมเน้นในเรื่องความจำเป็นเรื่องด่วน และต้องกันไว้ใช้ในเรื่องต่างๆมากมาย ก็ดีจะได้มีหลักประกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหารก็ได้ดำเนินการหลายอย่างซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณไปได้มาก หลังจากที่ได้มีการสอบถามการจ่ายเงินสะสมในวันที่รับนโยบายรัฐมนตรีมหาดไทย ก็ได้มีหนังสือสั่งการใหม่ในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม (เลขานุการสภาคงได้ถ่ายเอกสารแจกให้ท่าน) ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้ใช้เงินสะสมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องน้ำทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค เป้าหมายก็คือทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค จากนั้นก็จะเป็นน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องภัยแล้ง ซึ่งเป็นนโยบายในส่วนภาคเกษตรและชนบท ในกลุ่มน้ำก็จะแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มน้ำอุปโภค บริโภค และกลุ่มน้ำเพื่อการเกษตรในเรื่องภัยแล้ง แต่ในด้านนี้ยังสามารถเสนอโครงการเข้าไปยังกรมได้อีก ถ้า อบต.ไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ แต่เบื้องต้นเขาให้ใช้งบประมาณของเราก่อน อีกกลุ่มน้ำจะเป็นเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ก็คือตามโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่นมิติเกษตร มิติป่า มิติน้ำ อื่นๆเบื้องต้นก็คือแนวทางตามโครงการปิดทองหลังพระฯ ก็เป็นอีกกลุ่มงานที่นำมาปรึกษาหารือกันได้ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือจัดให้มีหรือส่งเสริมในด้านแหล่งท่องเที่ยว อีกด้านก็จะเป็นด้านการส่งเสริมในเรื่องยางพารา เพื่อให้เกิดความต้องการซื้อหรือใช้ให้มากขึ้น อันนี้คือทั้งหมดทั้งหมดที่อยากจะหารือ เงินสะสมในขณะนี้สามารถจ่ายได้ แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องจ่ายทั้งหมด คิดจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีเงินสะสมทั้งหมดอยู่ ๑๑ ล้าน ๕ แสน ๓ หมื่น ๓ พันกว่าบาท แต่จะต้องหักไว้จำนวนหนึ่งคือหักเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับงานสาธารณภัย เพื่อป้องกันสถานการณ์คลั่ง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในระยะยาว รวมถึงการกันเงินไว้อย่างน้อย ๓ เดือนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ก็ควรจะกันไว้ที่ ๘ ล้าน ๘ แสน หนึ่งหมื่นกว่าบาท ก็จะเหลือที่สามารถนำไปจ่ายขาดได้ ๒ ล้าน ๗ แสน ๒ หมื่นบาท ทั้งนี้ ก็สามารถนำมาหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในโอกาสต่อไป ครับ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูแล้งสุดๆ บางที่บางแห่งน้ำก็อาจจะขาดช่วง อาจเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะในเรื่องของประปา ยกตัวอย่างของบ้านหมู่ ๑ ตอนนี้อยู่ต้องยกสเมอร์ดออกจากบ่อน้ำใสเนื่องจากน้ำน่านแห่งนี้ น้ำในบ่อน้ำใสก็เลยแห้งตาม หากน้ำสูงขึ้นอีก ๕๐ ซม. ก็คงจะพอ ก็เห็นว่าบ้านใดที่ประปามีปัญหาในลักษณะนี้ ก็สามารถนำมาปรึกษาเพื่อดำเนินการในช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงที่สามารถทำได้ ถ้าเข้าฤดูน้ำหลากก็ทำไม่ได้แล้ว ส่วนจะแก้ไขได้แค่ไหนนั้น ก็คงต้องให้ช่างไปตรวจสอบและประมาณการมาก่อน

ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓

อยากเสนอแนวทางตามที่นายอำเภอแนะนำ คือไม่เห็นด้วยกับการนำงบประมาณมาหารหมู่บ้าน แต่ให้สำรวจความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละหมู่ แล้วตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาในแต่ละโครงการ

นายทัศน หาดพรม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑

ขอเสนอว่า เมื่อแนวทางที่จะจ่ายขาดเงินสะสม พิจารณาไปในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเรื่องประปา ก็อยากให้พิจารณาไปในทุกหมู่บ้านที่มีปัญหา ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเหมือนกันก่อน แล้วถ้ามีเงินเหลือก็ค่อยพิจารณาโครงการด้านอื่นๆต่อไป

นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒

ขอนำเรียนปัญหาของประปา บ้านหมู่ ๕ แต่ใช้บริการ ๓ หมู่คือ หมู่ ๒, ๕ และ ๑๐ น่าจะประมาณ ๕๐๐ หลังคาเรือน ตอนนี้งบประมาณของหมู่บ้านที่จะมาดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ไม่มีเนื่องจากมีปัญหาลบ และใช้เงินคณะกรรมการประปาไปหมดสิ้นแล้ว ก็อยากจะขอให้ที่ประชุมให้พิจารณาด้วย อีกปัญหาเป็นเรื่องคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้า ท่อแตกไม่มีเงินไปซ่อมแซมเพราะไม่รู้ว่าเอาเงินส่วนไหนไปซ่อม ทำให้การบริการทำไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ปัญหาที่สาม คือปัญหาแหล่งรับน้ำของรถบริการน้ำของอบต.ต้องหาทางปรับปรุงเส้นทางที่รถจะต้องไปเติมน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางหมู่ ๒ยินดีให้ความสะดวกในการที่จะปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวฯ

นายวิฑูร วรวิสิษฐภพ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗

ขอสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งหมู่ ๗ ก็มีปัญหาน้ำไม่พอใช้ในฤดูแล้ง ที่ผ่านมามีได้ขอกล่องเคเบียง ไปขางทางน้ำไว้จึงสามารถเพิ่มระดับน้ำขึ้นมา ทำให้บ่อน้ำใสน้ำที่สามารถสูบได้ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ระดับหนึ่ง ปัญหาของบ้านสบยาว คือน้ำยาวมีปริมาณน้อยลง ทำให้น้ำในบ่อน้ำใสน้ำไม่เพียงพอ เมื่อเข้าสู่หน้าร้อนชาวบ้านใช้น้ำมากขึ้น เพราะอากาศร้อน จุดที่สองอยู่ที่สบยาวเหนือที่ผ่านมาชาวบ้านได้ใช้ช่วยในการแก้ปัญหา ก็อยากให้แต่ละหมู่ดำเนินการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก่อน จะใช้เงินมากแค่ไหนก็อยู่ที่ช่างประมาณการ

นายอนันต์ สุริยศ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๗

ในส่วนของบริษัทหมู่บ้าน อยากขอเสนอว่า นอกจากปัญหาที่เราแก้คือเรื่องบ่อน้ำใสแล้ว เราน่าจะต้องคิดไปในระยะยาว ในเรื่องของค่าไฟฟ้าที่จะต้องใช้ในประปา แต่ละแห่ง ถ้าเราสามารถนำระบบไฟฟ้า แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) มาใช้ก็จะเกิดการประหยัดได้อีกมาก และทำให้แก้ปัญหาได้ในระยะยาวด้วย

นายประสิทธิ์ สุริยา สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๑

ขอเสนอเกี่ยวกับชุมชนหาดผาหมู สิบกว่าหลังคาเรือนไม่มีประปาใช้ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่ ๑๑ เรื่องนี้ผมก็ได้พยายามประสานในส่วนของเอกชนที่จะมาทำ แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ ก็คงจะต้องหางบประมาณไปดำเนินการ ตอนนี้อย่างไรก็ได้ไปประมาณการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อยากจะหารือทางสภาฯ ช่วยพิจารณาโครงการนี้ด้วย เพราะมีความเดือดร้อนมาก สำหรับชุมชนหาดผาหมู

นางระเบียบ กระรัตน์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙

จากความเห็นของหลายๆท่าน มองถึงการจ่ายขาดเงินสะสมไปในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเร่งด่วน ก็คือเรื่องประปา แต่ละหมู่มีปัญหาอย่างไรก็ให้ช่างลงไปตรวจสอบ ประมาณการขึ้นมามีความจำเป็นแค่ไหนก็ใช้ตามความจำเป็น และตามความเดือนร้อนของชุมชน

นายสำรวย ผัดผล นายกอบต.เมืองจิ่ง

ก็คงจะเป็นแนวทางเดียวกัน และเป็นเรื่องเร่งด่วน ก็คือเรื่องน้ำประปาก่อน และน้ำเพื่อการเกษตร หากดูจากปัญหาที่ชาวบ้านแจ้ง โดยเอาน้ำประปาตั้ง ก็แยกประปาเป็น ๓ ประเภทคือใช้ร่วมกันมีของบ้านหมู่ ๑ร่วมกับหมู่ ๙ , หมู่ ๕ ใช้ร่วมหมู่ ๒ กลุ่มนี้ มี ๓ ปัญหาคือบ่อน้ำใส ,ไฟ และระบบการจ่าย รวมถึงระบบท่อทั้งหมด ซึ่งจะไปที่เกี่ยวกับกลุ่มที่ ๒ คือ หมู่ ๘ ,๔ ,๗ ,๖,๑๐ อันนี้ใช้หัวเดียว ในหมู่บ้านเอง ขึ้นอยู่กับสภาพใช้งาน จะเป็นหมู่ ๔ ที่ใช้งานมานาน อีกประเภทคือใช้ยังไม่ทั่วถึง จะมีหมู่ ๖ ,๑๑ รวมถึงหาดผาหมู และหมู่ ๘

แต่ในความเห็นอยากเสนอให้บ้านหาดผาหมูก่อน เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเลยซึ่งควรจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน เนื่องจากบ้านอื่น ๆ มีแล้วแต่มีปัญหาทางการบริหารจัดการ แต่ว่าเมื่อดำเนินการให้แล้ว ก็ต้องมีคณะกรรมการในการจัดการดูแลรับผิดชอบ หากใช้แนวทางนี้ ก็ให้ช่างไปประมาณการตามจริง เพื่อจะได้นำเสนอสภาฯ ในการประชุมในครั้งต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ก็คงจะพอมองเห็นเป็นแนวเดียวกันว่า จะดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนี้ก่อน หมู่บ้านใดมีปัญหาในลักษณะนี้ ก็ขอให้แจ้งช่างไปประมาณการ เพื่อจะได้นำมาเสนอสภาฯ ในคราวหน้า ต่อไปครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น

.....

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)
เลขานุการสภา อบต. เมืองจั้ง

(นายบุญณะ ตามล)
ประธานสภา อบต. เมืองจั้ง

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว)

(นายทัศน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)